

วัดบ้านแฮ

ตั้งอยู่ที่ บ้าน แฮ หมู่ที่ - ตำบล คำขวาง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีเนื้อที่ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ - งาน - วา หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน ส.ค.๑

ประวัติวัดบ้านแฮ เดิมที่บ้านแฮเป็นดงเป็นป่า เริ่มแรกได้มีกำนันเคน ทามาคาน นาย
อ่อน ค้วงทอง นายชา สูดแสง และนางเทือง ทามาคาน เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิก
สมัยก่อนคนชอบกินหมาก โดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่า ก็ได้นำหมากมาผ่านตากแดด เพื่อจะเก็บไว้ได้
นานๆ ซึ่งการตากหมากในสมัยนั้น เรียกว่า “การแฮหมาก. (คำโบราณ)” ก็เป็นที่รู้จักกันดีของบ้าน
ใกล้เคียงกันว่าชาวบ้านแถบนี้ชอบแฮหมาก ต่อมาก็ได้มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่เรื่อยๆ คนก็ได้เพิ่ม
จำนวนขึ้นมาก จนเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นและชาวบ้านเหล่านี้ก็ได้ถ่ายทอดการแฮหมากให้ลูกหลาน
เพื่อที่ลูกหลานรุ่นต่อไปจะรู้จักการแฮหมากไว้เก็บกินนานๆ จัดเป็นของฝากกับบุคคลที่ไปมาหาสู่ก็
เลยได้ตั้งชื่อว่า “บ้านแฮ” เมื่อมีคนอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดขึ้น เพื่อจะได้
เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ตามพระพุทธศาสนา ที่ได้ทำตามกันมา ชาวบ้านได้สร้างกุฏิหลังคามุง
หญ้า ศาลามุงหญ้า ได้มีนิมต์หลวงพ่อกา สุจิตโต มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัด
บ้านแฮ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันบ้านแฮ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยหลวงปู่กา สุจิตโต
ต่อมาทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้คือ หนังสือ ส.ค.๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ตามหลักฐานเดิมที่
มีอยู่คือมีที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ ต่อมาได้มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแฮไม่เคยขาด สืบต่อกันมา
ทั้งหมด ๑๓ รูป เสนาสนะสำคัญภายในวัด ได้แก่ ๑. ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ประวัตติความ
เป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒. หอระฆัง ประวัตติความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. หอฉัน ประวัตติความเป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๔. เมรุเผาศพ ๑ หลัง ประวัตติความ
เป็นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕. ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง ประวัตติความเป็นมา สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕. กุฏิพระ จำนวน ๘ หลัง มีรายนามเจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน ๑. หลวงปู่กา
๒. หลวงพ่อพวง ไม่ทราบฉายา ๓. หลวงพ่อมาไม่ทราบฉายา ๔. หลวงพ่อผ่อง ไม่
ทราบฉายา ๕. หลวงพ่อลาว ไม่ทราบฉายา ๖. พระอธิการคำ ไม่ทราบฉายา ๗. หลวงพ่อสม
จิตร ไม่ทราบฉายา ๘. หลวงพ่อมา ไม่ทราบฉายา ๙. หลวงพ่อโท ไม่ทราบฉายา ๑๐. หลวงพ่อ
โท ไม่ทราบฉายา ๑๑. หลวงพ่อคำมี ไม่ทราบฉายา ๑๒. พระครูนิรันดรเสกคุณ (ผัน ธรรมกจิโต)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ๑๓. พระอธิการประจวบ ปภสสตร ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๘ - ปัจจุบัน